

"คลัง" เตรียมปราบคอร์รัปชันในระบบราชการ เริ่มจากเคสเบี้ยวหนี้ "กยศ." 6 หมื่นราย

🕒 นำเสนอเมื่อ 10 ก.พ. 2559

“คลัง” แฉ “ขรก.” เบี้ยวหนี้ “กยศ.” ยอดพุ่ง 6 หมื่นราย
ลุ้นการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการจะเริ่มจากเงินกู “กยศ.”
ก่อนลุยจัดการทั้งระบบ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะนำร่องนโยบายในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลงนามร่วมกับทุกกระทรวงในวันที่ 15 ก.พ.นี้ เพื่อให้ข้าราชการที่ผิดสัญญาชำระเงินกูต่อ กยศ. ทั่วประเทศกว่า 60,000 ราย มาเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ โดยเป้าหมายจะให้ข้าราชการกระทรวงการคลังที่ผิดชำระหนี้ต่อ กยศ. กว่า 1,000 ราย ปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปีนี้

ทั้งนี้ การดำเนินการต่อข้าราชการที่ผิดชำระเงินกู กยศ. จะเป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ โดยข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการจะถูกหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ทันที และปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามความเหมาะสม ไม่เดือดร้อนในกรณีที่จ่ายเงินคืนทั้งหมดในกองทุนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องไปพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผู้ที่จ่ายเงินทั้งหมดอาจจะมีเงินคืนบางส่วนให้ เป็นต้น

“การปราบปรามคอร์รัปชันจะเริ่มจากเงินกู กยศ. ในส่วนของข้าราชการทั้งระบบ พบผู้ผิดนัดชำระกว่า 60,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก และต้องการเจรจาเคลียร์หนี้ทั้งหมดอย่างประนีประนอม แต่ในรายที่ไม่เข้าโครงการ และยังไม่ยอมชำระหนี้คืนซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะถือว่ามีความผิด มีโทษตามระเบียบราชการ และจะเอาผิดต่อไป” นายสมชัย กล่าว

สำหรับการติดตามการชำระคืนเงินกู กยศ. ในปี 2559 ตั้งเป้าทำให้ได้ขั้นต่ำ 1.9 หมื่นล้านบาท หลังจากที่มีการชำระหนี้คืนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีการชำระคืน 1.1 หมื่นล้านบาท ปี 2557 ชำระคืน 1.3 หมื่นล้านบาท และปี 2558 ชำระคืน 1.7 หมื่นล้านบาท จากการออกมาตรการส่งเสริมการชำระคืน ปัจจุบันกองทุนปล่อยกูไปแล้ว 4.5 ล้านราย เป็นเงินปล่อยกู 4 แสนล้านบาท มีค่างชำระ 2 ล้านราย เป็นเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท เป็นการค่างชำระในกลุ่มทั่วไป 1.2 ล้านราย วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท เป็นการค่างชำระที่อยู่ระหว่างไกลเกลี่ย 1 แสนราย วงเงิน 7,000 ล้านบาท และเป็นการค่างชำระที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง 7 แสนราย วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท

ที่มา [MGR Online](#) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559